

Số 09 - CT/HU

Xuân Trường, ngày 28 tháng 8 năm 2017

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng**  
**nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện**

-----

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian vừa qua các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành tiếp tục quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật; đặc biệt là 03 xã: Xuân Tân, Xuân Châu, Xuân Thủy đã nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đến nay 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện đã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Chương trình xây dựng NTM thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương, cơ sở có biểu hiện trùng xuống, chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; chất lượng một số tiêu chí chưa cao, chưa thực sự bền vững, nhất là nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường,... chưa có chuyển biến rõ nét; năng suất lao động xã hội, thu nhập của người dân nông thôn còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn,...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên nguyên nhân chủ yếu là do: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở về Chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ, toàn diện; một số địa phương có biểu hiện tự mãn với kết quả đã đạt được, có tư tưởng chủ quan, lơ là trong việc chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của địa phương; công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Chất lượng, nội dung và giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính



quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30-NQ/HU ngày 03/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia.

2. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người dân trong huyện về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của địa phương, cơ sở. Đây là một trong các nội dung, tiêu chí hàng đầu để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương năm 2017 của tập thể cấp ủy, cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

3. Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn, đứng đầu là đồng chí Bí thư đảng bộ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của địa phương khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bổ sung hoàn thiện các tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh. Đồng thời đề ra mục tiêu, lộ trình, giải pháp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững các tiêu chí NTM của địa phương. Tập trung các nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Đặc biệt các tiêu chí về hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, hoàn thành trong tháng 9/2017. Địa phương nào không hoàn thành và để suy giảm các tiêu chí NTM làm ảnh hưởng đến kết quả huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017, thì đồng chí Bí thư đảng bộ, Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào "*Người Xuân Trường chung sức xây dựng NTM*"; không nóng vội, chạy theo thành tích, triển khai với lộ trình hợp lý, thực hiện từng bước vững chắc, không huy động quá sức dân và khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên và tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm "*Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ; người dân là chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn xóm, Tổ dân phố làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM*".

4. Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành 09 tiêu chí huyện NTM,



hoàn chỉnh hồ sơ các tiêu chí theo qui định và đề nghị cấp trên thẩm định, phê duyệt huyệt đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Đồng thời xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững các tiêu chí NTM.

5. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các địa phương, các ngành thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị đối với người đứng đầu các cấp, các ngành thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “*Người Xuân Trường chung sức xây dựng NTM*”. Chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, đồng thời tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

7. Giao Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện. /

**Nơi nhận:**

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc HU;
- Lưu VpHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Bùi Văn Hảo**